

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
เขตสุขภาพที่ ๖

จังหวัดชลบุรี	จำนวน ๔๓ คน
จังหวัดสระแก้ว	จำนวน ๑๖ คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา	จำนวน ๓๙ คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชนกนันท์	จันทร์เบิ่ง	NULL	NULL	ชลบุรี
2	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุญญาดา	ไชยสุทธินันท์	NULL	NULL	ชลบุรี
3	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	แพรวา	ควรพิทักษ์	NULL	NULL	ชลบุรี
4	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุวรรณา	อินทร์ฉาย	NULL	NULL	ชลบุรี
5	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อภิสร่า	อินทะโส	NULL	NULL	ชลบุรี
6	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กษามาส	ขันทะศิลา	บ้านสวน(จันทบุรี)	ชลบุรี	ชลบุรี
7	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กัญญากร	วงษ์แก้ว	บ้านมิ่ง "อุตสาหกรรมนคราห์"	ชลบุรี	ชลบุรี
8	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เขมมิกา	ทาคิน	บ้านมิ่ง "อุตสาหกรรมนคราห์"	ชลบุรี	ชลบุรี
9	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จันทกร	นพลสิทธิ์	โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร	ชลบุรี	ชลบุรี
10	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิตภา	หอยนืด	บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา	ชลบุรี	ชลบุรี
11	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ญาดาวี	คงตะโก	บางละมุง	ชลบุรี	ชลบุรี
12	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัชชา	พรหมอินทร์แก้ว	สิงห์สมุทร	ชลบุรี	ชลบุรี
13	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัฐกาญจน์	สุขสวัสดิ์	สิงห์สมุทร	ชลบุรี	ชลบุรี
14	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัฐชา	คงควร	สิงห์สมุทร	ชลบุรี	ชลบุรี
15	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัฐนันท์	วิฒนธรรม	บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา	ชลบุรี	ชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ตระการตา	อินมะโรง	สิงห์สมุทร	ชลบุรี	ชลบุรี
17	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ทิพรรัตน์	ทันศิริโชค	คลองกiewวิทยาลัย	ชลบุรี	ชลบุรี
18	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นภสร	อมรปัยธร	ชลกันยานุกูล	ชลบุรี	ชลบุรี
19	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นฤพร	แจ่มกระจ่าง	โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร	ชลบุรี	ชลบุรี
20	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นัชชา	งามล้วน	โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร	ชลบุรี	ชลบุรี
21	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุญญารัตน์	แก้วประเสริฐ	หนองใหญ่ศิริวราวิทยาลัย	ชลบุรี	ชลบุรี
22	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปณิดา	ขมกั้น	บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"	ชลบุรี	ชลบุรี
23	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประกาย	ปานทอง	คลองกiewวิทยาลัย	ชลบุรี	ชลบุรี
24	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประภาสิริ	ช่วยชูทรัพย์	สัตหีบวิทยาคม	ชลบุรี	ชลบุรี
25	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปลายฟ้า	ควินรัมย์	โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร	ชลบุรี	ชลบุรี
26	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรณา	สุขเลิศ	หนองใหญ่ศิริวราวิทยาลัย	ชลบุรี	ชลบุรี
27	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	พศิน	พิพัฒน์พงศ์ทวี	ศรีราชา	ชลบุรี	ชลบุรี
28	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พิชชญา	ธนานัยพฤษ์	ชลกันยานุกูล	ชลบุรี	ชลบุรี
29	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ภัคดี	ไชยมงคล	บึงศรีราชาพิทยาคม	ชลบุรี	ชลบุรี
30	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ภัทรกร	เจริญชลภูมิ	พานทองสภานุพัฒน์	ชลบุรี	ชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
31	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ภัทรดา	เล็กประยูร	บึงศรีราชาพิทยาคม	ชลบุรี	ชลบุรี
32	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	มุขิดา	ขามะริก	บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา	ชลบุรี	ชลบุรี
33	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รุ่งทิวา	ภุมรินทร์	พานทองสภานูปถัมภ์	ชลบุรี	ชลบุรี
34	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ลวีตรา	ผลบุญ	บ้านสวน(จันทบุรี)	ชลบุรี	ชลบุรี
35	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วรินทร์	โพธิ์อรุณ	ชลกันยานุกูล	ชลบุรี	ชลบุรี
36	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันวิสา	คำหอม	สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี	ชลบุรี	ชลบุรี
37	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	วีระชุด	ขาวอบทม	หนองใหญ่ศิริวาราทวิทยา	ชลบุรี	ชลบุรี
38	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศุณิสา	โพธิ์ทอง	บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"	ชลบุรี	ชลบุรี
39	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สัชฎ์สินี	ศิริชัยนิธิโชติ	บ้านสวน(จันทบุรี)	ชลบุรี	ชลบุรี
40	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	อมร	ภาณี	บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา	ชลบุรี	ชลบุรี
41	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อาทิตยา	ขจัดโรคา	สัตหีบพิทยาคม	ชลบุรี	ชลบุรี
42	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อารียา	ครุธรรมย์	บึงศรีราชาพิทยาคม	ชลบุรี	ชลบุรี
43	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อารียา	คำโสง	สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี	ชลบุรี	ชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เนตรนภา	แสนโสภากวัน	NULL	NULL	สระแก้ว
2	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันนิสา	จิตรพล	NULL	NULL	สระแก้ว
3	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กมลวรรณ	สิงห์เสนา	วังน้ำเย็นวิทยาคม	สระแก้ว	สระแก้ว
4	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กรรณิการ์	นามวงษ์	ทัพพระยาพิทยา	สระแก้ว	สระแก้ว
5	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	คณิศร	วิเทห์	ทัพราชวิทยา	สระแก้ว	สระแก้ว
6	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	คณิดา	ก่องมัญญโย	คลองหาดพิทยาคม	สระแก้ว	สระแก้ว
7	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ทิพานันท์	ตรีภูต	ตาพระยา	สระแก้ว	สระแก้ว
8	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรธิดา	ครุพันธ์	คลองน้ำใสวิทยาคาร	สระแก้ว	สระแก้ว
9	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรนภา	ทองสา	วังสมบูรณวิทยาคม	สระแก้ว	สระแก้ว
10	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรเพชร	ไชยศรี	วังหลังวิทยาคม	สระแก้ว	สระแก้ว
11	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วนิดา	มีสา	ท่าเกษมพิทยา	สระแก้ว	สระแก้ว
12	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วรรณวิภา	จันทร์เรียง	อรัญประเทศ	สระแก้ว	สระแก้ว
13	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	วินัย	ดอนลาดลี	วังไพรวิทยาคม	สระแก้ว	สระแก้ว
14	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศิโรรัตน์	ระวีโรจน์	อรัญประเทศ	สระแก้ว	สระแก้ว
15	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	สรวิศ	บุญมี	อรัญประเทศ	สระแก้ว	สระแก้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับ โรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อาทิตยา	มะลิเกตุ	สระแก้ว	สระแก้ว	สระแก้ว

2/0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นิพาดา	เลาะผู้ดี	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
2	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประภัสสร	เสียงล้ำ	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
3	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	มาริสา	อุไรพันธ์	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
4	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ยลดา	คุ้มครอง	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
5	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รุ่งตะวัน	ชลเทพ	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
6	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุภาพร	คงเนิ่น	NULL	NULL	ฉะเชิงเทรา
7	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	กนกพล	เทียนดำ	เบญจมารชิ่งสฤษฏี ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
8	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กนกวรรณ	บุญเจริญ	เบญจมารชิ่งสฤษฏี	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
9	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กัญญาณัฐ	ทองสัน	พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
10	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เขมจิรา	นาคนวล	วัดโสธรวารามวรวิหาร	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
11	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จินตามณี	เอกพรสวรรค์	เตรียมอุดมศึกษาเป็ริงวิสุทธิธาธิบดี	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
12	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เจนจิรา	พรนัตย์	เบญจมารชิ่งสฤษฏี ๓ ชนะสงสารวิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
13	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชลิสร่า	สายกนก	เบญจมารชิ่งสฤษฏี ๓ ชนะสงสารวิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
14	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ญาณพัฒน์	ศรีโหร	พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
15	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ฐิติญา	ดิลกศรี	เบญจมารชิ่งสฤษฏี ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา

Handwritten signature/initials

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณัฐวรา	แก้วโกล	เบญจมาราชรังสฤษฎ์ ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
17	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ทิพย์ผกา	ศรีพิศ	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
18	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ธิดารัตน์	ระภักดิ์	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
19	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นภารัตน์	สถิตย์	บางน้ำเปรี้ยววิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
20	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นาดยา	มนตรี	กาญจนภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
21	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปณิตดา	อาจบัณฑิตกุล	เบญจมาราชรังสฤษฎ์ ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
22	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปณิตดา	รักษธรรม	ดอนฉิมพลีพิทยาคม	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
23	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปรียาภัทร	จ่านงค์เนียร	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
24	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปวีวรรณ	อ้อมขมภู	หนองไม้แก่นวิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
25	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปิยะรัตน์	นันทสุรย์	หนองแวนวิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
26	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พจมาน	เม้าห้วง	พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
27	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พัชรพร	อรลมาัย	บางปะกง "บวรวิทยายน"	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
28	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	แพรวรุ่ง	แก้วไพฑูรย์	เบญจมาราชรังสฤษฎ์ ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
29	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ยศกร	สาข่อฟ้า	บางน้ำเปรี้ยววิทยา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
30	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ยุทธศักดิ์	บุญแก้ว	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
31	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ลักษณะพร	อินทรสอาด	เบญจมาราชรังษฤษฎ์ ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
32	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ลักษิกา	หวังล้อมกลาง	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
33	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	สีปกร	ทองอุ้ม	มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
34	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุกัญญา	อัมมัย	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
35	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุกัญญาลักษณ์	โสदानาม	เบญจมาราชรังษฤษฎ์ ๒	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
36	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุพรรณษา	แก่นแสง	ดัดดรุณี	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
37	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สมิตรา	เข็มเพชร	เตรียมอุดมศึกษาเป็ริงวิสุทธาธิบดี	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
38	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อริสสา	อิมสมบัติ	บางปะกง "บวรวิทยายน"	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
39	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อริสสา	ชัยรังษย์	มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา